

กวนทีสุก

ที่ สข ๐๐๒๓.๒/๕๐๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อาคารหนังสือเดินทางเก่า
ถนนราชดำเนิน สข ๙๐๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเรียกรายงานตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรียน

อ้างถึง ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชี
และยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา ได้มีประกาศ
เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ถึงลำดับที่จะแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา
ตามประกาศดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ชั้น ๒
โดยผู้มารายงานตัวให้แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว ไม่สวมหมวก ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กำหนดหรือปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหา มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาหรือตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสรรหาในครั้งนี้อัตโนมัติและไม่มีความสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติคุณ ประสาทเขตต์การ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๗๑๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sk-local-s@hotmail.com

ผู้ประสานงาน: นางสาวเมธาวิ เพ็ชรสุวรรณ

บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ชั้น ๒

ที่	ตำแหน่ง/สายงาน	จำนวนอัตราที่เรียก (อัตรา)	ลำดับที่เรียกรายงานตัว
๑	หัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น	๑	ลำดับที่ ๔